
  
 

ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง 

สมัยสำมัญที่  2  ประจ ำปี  ๒๕๖4 
วันที่  ๑2  พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖4 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางมยุรา  อาจวิชิต ประธานสภาฯ มยุรา  อาจวิชิต  
๒ นายสมบัติ   จันทะมนตรี รองประธานสภาฯ สมบัติ   จันทะมนตรี  
๓ นายวิชัย  คงนอก สมาชิกสภาฯ ม.๒ วิชัย  คงนอก  
๔ นายนาวี  จันสายออ สมาชิกสภาฯ ม.๓ นาวี  จันสายออ  
๕ นายชนะเทพ  อาวรุณ สมาชิกสภาฯ ม.๓ รุ่งทวี  อาวรุณ  
๖ นายสมัย  เลขนอก สมาชิกสภา ฯ ม.๔ สมัย  เลขนอก  
๗ นายพิษณุ   เป็นสุข สมาชิกสภาฯ ม.๔ พิษณุ   เป็นสุข  
๘ นายวิชัย  พงษ์รัตน์ สมาชิกสภาฯ ม.๕ วิชัย  พงษ์รัตน์  
๙ นางสายยนต์  ถาวรหมื่น สมาชิกสภาฯ ม.๕ สายยนต์  ถาวรหมื่น  

๑๐ นายเล็ง  แก้วอุดร สมาชิกสภาฯ ม.๑๐ เล็ง  แก้วอุดร  
๑๑ นายวิเชียรพันธ์  แสงจิต สมาชิกสภาฯ ม.๑๑ วิเชียรพันธ์  แสงจิต  
๑๒ นายชัยชนะ  หาญกุดเลาะ สมาชิกสภาฯ ม.๑๑ ชัยชนะ  หาญกุดเลาะ  
๑๓ นายเจียม   เสนาหาญ สมาชิกสภาฯ ม.๑๒ เจียม   เสนาหาญ  
๑๔ นายอุทัย  เมี้ยนกลาง สมาชิกสภาฯ ม.๑๒ อุทัย  เมี้ยนกลาง  
๑๕ นายสุบรรณ์  พื้นหินลาด สมาชิกสภาฯ ม.๑๔ สุบรรณ์  พื้นหินลาด  
๑๖ นายสุระ  ไตหนองเป็ด สมาชิกสภาฯ ม.๑๕ สุระ  ไตหนองเป็ด  
๑๗ นายทองเลิศ  ชากันฑ์ สมาชิกสภาฯ ม.๑๖ ทองเลิศ  ชากันฑ์  
๑๘ นายจ าปา  หาวิชา สมาชิกสภาฯ ม.๑๖ จ าปา  หาวิชา  
๑๙ นายใบ   ลีบ่อน้อย สมาชิกสภาฯ ม.๑๗ ใบ   ลีบ่อน้อย  
๒๐ นายทองอยู่  โพธิ์สะเดา สมาชิกสภาฯ ม.๑๗ ทองอยู่  โพธิ์สะเดา  
๒๑ นายจรูญ  สุขศรี สมาชิกสภาฯ ม.๑๘ จรูญ  สุขศรี  
๒๒ นายแสวง  ปัชชาเขียว สมาชิกสภาฯ ม.๑๘ แสวง  ปัชชาเขียว  
๒๓ นายสุชาติ  ยิ้มเสงี่ยม สมาชิกสภาฯ ม.๑๙ สุชาติ  ยิ้มเสงี่ยม  
๒๔ นายทองมี  ศรีตะวัน สมาชิกสภาฯ ม.๑๙ ทองมี  ศรีตะวัน  
๒๕ นายสายทอง  จ านงศิลป์ สมาชิกสภาฯ ม.๒๐ สายทอง  จ านงศิลป์  
๒๖ นางสายเพชร  ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาฯ ม.๒๐ สายเพชร  ศรีบุญเรือง  
๒๗ นางสาวประคอง  คลองไข่น้ า ปลัด อบต. เลขานุการสภาฯ ประคอง  คลองไข่น้ า  

 
 
 
 
 



 ๒ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายนิคม  อบมาลี นายก  อบต. นิคม  อบมาลี  
๒ นายชาติชาย  อาจสนาม รองนายก อบต. ชาติชาย  อาจสนาม  
๓ นายถวัลย์  สมศักดิ์ศรี เลขานุการนายก อบต. ถวัลย์  สมศักดิ์ศรี  
๔ นางสาวทองถิ่น  ด้นประดิษฐ์ ผอ.กองคลัง ทองถิ่น  ด้นประดิษฐ์  
๕ นางวรางคณา  เหล่าภักดี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ วรางคณา  เหล่าภักดี  
๖ นางกนกขวัญ  ชัยประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กนกขวัญ  ชัยประสิทธิ์  
๗ นายกิตติ  ตระกูลรัมย์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กิตติ  ตระกูลรัมย์  
๘ นางสาวภณิชชา  ภัทระวัฒนากุล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ภณิชชา  ภัทระวัฒนากุล  
๙ นางสาวจิรายุ  จารีย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จิรายุ  จารีย์  

10 นางสาวทิพวรรณ  ศรีนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทิพวรรณ  ศรีนอก  
11 นายเจริญ  ตองเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เจริญ  ตองเงิน  

 

ผู้ที่มาประชุม  ๒6  คน   
ผู้เข้าร่วมประชุม            11  คน 
ผู้ที่ไม่มาประชุม    ๓  คน 

เริ่มประชุมเวลำ   ๐๙.๓๐  น. 
 เมื่อได้เวลาประชุม  นางสาวประคอง  คลองไข่น ้า  เลขานุการสภาฯ  เรียนเชิญ  นางมยุรา  อาจวิชิต  
ประธานสภา อบต.หนองแวง  กล่าวเปิดประชุมและด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี  
ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นางมยุรา  อาจวิชิต ๑.๑  มีสมาชิกที่ขาดการประชุมคือนางนิตยา  นวลศรี  ส.อบต.ม.6 ,นายสุนทร  ค้าภีระ  
ประธานสภาฯ  ส.อบต.ม.๖  และนายอ้านาจ  เคล้าเหลือง  ส.อบต.ม.8 
 ๑.๒  การแนะน้าพนักงานส่วนต้าบล นายเจริญ  ตองเงิน  ต้าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ  และนางสาวจิรายุ  จารีย์  ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ที่ย้ายมา
ด้ารงต้าแหน่งใหม่ 
1.3  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามหนังสือ
ที่ ชย 1118/ว 2012  เรื่องขอส่งส้าเนาค้าสั่งจังหวัดชัยภูมิเก่ียวกับมาตรการในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในพื นที่
จังหวัดชัยภูมิ  โดยให้ประชาชนที่อยู่ในพื นที่จังหวัดชัยภูมิทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-
T-A (การรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร  สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  
หมั่นล้างมือ  ตรวจวัดอุณหภูมิ  ตรวจหาเชื อโควิด-19  และใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ 
“หมอชนะ”)  เพ่ือป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด  หากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน ้ามูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจล้าบาก หอบ เหนื่อย ลิ นไม่รับ
รสและหรือประวัติมีไข้  หรืออุณภูมิร่างกายตั งแต่ 37.5  องศาเซลเซียส ขึ นไป  หรือมีเหตุอัน
สมควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต. ที่อยู่ในท้องที่ทันที) 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญท่ี ๑ ประจ้าปี 2564 วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2564) 
นางมยุรา  อาจวิชิต - เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ 
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นายใบ  ลีบ่อน้อย -ส าหรับส าเนารายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  
ส.อบต.ม.๑๗ ๒๕๖๔  ทีจ่ัดส่งพร้อมหนังสือแจ้งนัดประชุมได้ตรวจสอบแล้ว มีความสมบูรณ์ในรายละเอียดไม่มี

ส่วนใดที่จะขอแก้ไข ที่ประชุมท่านอ่ืนจะขอแก้ไขหรือไม่ 
นายทองมี  ศรีตะวัน -ขอแก้ไขรายงานการประชุม 
ส.อบต.ม.19 
นางมยุรา  อาจวิชิต -ถามมติที่ประชุมว่าจะให้มีการแก้ไขส้าเนารายงานการประชุมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   -มีมติให้แก้ไขส้าเนารายงานการประชุม 25  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นางมยุรา  อาจวิชิต -เมื่อที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขส้าเนารายงานการประชุมแล้ว  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอการขอ 
ประธานสภาฯ  แก้ไข 
นายทองมี  ศรีตะวัน  -ขอแก้ไขหน้าที่  ๓  บรรทัดที่  ๑6  ข้อความ “มีวัดเดียวที่ขึ นทะเบียนและมีที่ดินเป็นของวัด คือ  
ส.อบต.ม.19 วัดหนองประดู่ ซึ่งถา้ไม่วัดไม่ด้าเนินการให้”  ขอแก้ไขเป็น “มีวัดเดียวที่ขึ นทะเบียนและมีที่ดิน

เป็นของวัด คือ วัดหนองประดู่ ซึ่งถ้าวัดไม่ด้าเนินการให้”   
นางมยุรา  อาจวิชิต -สมาชิกสภาฯท่านอ่ืนจะขอแก้ไขส้าเนารายงานการประชุมหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่า 
ประธานสภาฯ เห็นควรรับรองส้าเนารายงานการประชุมหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขส้าเนารายงานการประชุม  และมีมติรับรองส้าเนารายงานการประชุม  

25  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
ระเบียบวำระท่ี  ๓ กระทู้ 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 

๔.๑  เรื่องกำรพิจำรณำกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
(กองคลัง) 
นางมยุรา  อาจวิชิต -เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2564  กองคลัง รายการค่าจัดซื อ 
ประธานสภาฯ  ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง  รถจักรยานยนต์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารชี แจงรายละเอียด
เพ่ือให้สภาฯพิจารณา 

นายนิคม  อบมาลี -การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน 
นายก อบต.  ต้าบลหนองแวง พิจารณาอนุมัติ  ดังนี  

กองคลัง โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบด้าเนินงาน  หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่ายค่าเช่าบ้าน  โครงการ/รายการค่าเช่าบ้าน  จ้านวน  10,000  
บาท  งบประมาณก่อนโอน  10,000  บาท  โอนลด  3,400  บาท  งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน 6,600  บาท  โอนไปเพ่ิมในโครงการ/รายการค่าจัดซื อรถจักรยานยนต์   
โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการ/รายการรถจักรยานยนต์  ตั งไว้  
48,500 บาท  งบประมาณก่อนโอน  48,500 บาท  โอนเพิ่ม 3,400  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  51,900  บาท  เนื่องจากงบประมาณที่เราตั งไว้มีจ้านวนน้อยท้าให้ไม่
สามารถที่จะซื อได้  ให้กองคลังชี แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมให้เพ่ือให้ภาฯพิจารณา 

นางสาวทองถิ่น  ด้นประดิษฐ์ -การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของกองคลัง โอนมาเพ่ิม 
ผอ.กองคลัง  ในรายการจัดซื อรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีตามหมู่บ้านและใช้ในการติดต่อ 
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    ประสานงานต่างๆในต้าบล  งานพัสดุกองคลังได้ไปสืบราคาที่จังหวัดชัยภูมิ  รถจักรยานยนต์แบบ 
    เกียรอั์ตโนมัต ิ ตั งไว้ 48,500 บาท ไม่สามารถท่ีจะจัดซื อได้และได้สอบถามไปยังร้านค้าใน 
    อ้าเภอหนองบัวแดงที่ขายรถจักรยานยนต์ให้กับหน่วยงานราชการโดยเฉพาะมีร้านเดียวคือร้าน 
    ถาวร ราคา 51,900  บาท  จึงมีความจ้าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายมาเพ่ิมเพ่ือให้ 
    สภาฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
นางมยุรา  อาจวิชิต -ตามท่ีท่านนายก อบต. และผู้อ้านวยการกองคลังได้ชี แจงรายละเอียดและความจ้าเป็น การโอน 
ประธานสภาฯ  งบประมาณมีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ 
    จะได้ขอมติที่ประชุมสภาฯเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  2564   
    รายการจัดซื อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์  ตามท่ีเสนอหรือไม่ 
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  25  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

4.2  เรื่องกำรพิจำรณำกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นางมยุรา  อาจวิชิต -เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
ประธานสภาฯ  รายการค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้สภาฯ
พิจารณา 

นายนิคม  อบมาลี -การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน 
นายก อบต.  ต้าบลหนองแวง พิจารณาอนุมัติ  ดังนี  

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  โอนลด  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง  โครงการ/รายการรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย  จ้านวน  2,300,000  บาท  
งบประมาณก่อนโอน  2,300,000  บาท  โอนลด  2,300,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 0  บาท  โอนไปเพ่ิมในโครงการ/รายการค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม    
โอนเพิ่ม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารสุข  งบด้าเนินงาน  หมวด
รายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม  โครงการ/รายการค่า
บ้ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั งไว้  200,000 บาท  งบประมาณก่อนโอน  60,239.49 บาท    
โอนเพิ่ม 2,300,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  2,360,239.49  บาท  เนือ่งจาก
เตาเผาขยะและอาคารเตาเผาขยะเกิดการช้ารุดเสียหายท้าให้ไม่สามารถท่ีจะใช้งานได้  อาคาร
เตาเผาขยะของเราเป็นอาคารที่มีผนังรอบอากาศถ่ายเทไม่สะดวกมีความร้อนสะสมอยู่ข้างใน
อาคารท้าให้หลังคาช้ารุดเสียหายเร็ว  ซึ่งถ้าเปรียบเทียบอาคารเตาเผาขยะของอบต.คูเมืองจะ
เป็นอาคารโล่งไม่มีผนังกั นความร้อนระบายออกด้านข้างได้สภาพอาคารยังอยู่ในสภาพที่ดี  ส่วน
ของ อบต. เรามีความจ้าเป็นที่จะต้องได้รับการซ่อมแซมโดยจะใช้เหล็กท่ีมีความหนาบริเวณท่ี
เป็นปล่องไฟขึ นด้านบนจะท้าให้เป็นมาตรฐาน  เวลาที่เผาขยะเม่ือมีฝนตกลงมาความร้อนปะทะ
กับความเย็นท้าให้เกิดการผุกร่อนได้ง่าย  วิธีการแก้ไขถ้าเป็นไปได้จะใช้ระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยโ์ซล่าเซลล์หมุนเป่าลมความร้อนจากด้านบนลงมาด้านล่างโดยไม่ให้ความร้อนไป
ปะทะกับหลังคาด้านบนก็จะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ น  ถ้าเราจะขยาย
เขตไฟฟ้าเข้าไปที่บริเวณเตาเผาขยะจะต้องใช้งบประมาณจ้านวนมาก  ดังนั นเพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ้ากัดเกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุดก็จะใช้ระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในการด้าเนินการ  ก็ขอปรึกษาหารือที่ประชุมสภาฯว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  สิ่งที่
มีปัญหาในตอนนี คือโครงสร้างของอาคารและเตาเผาขยะ  ซ่ึงต้าบลของเราก็บรหิารจัดการมาได้ 
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ด้วยดี  ในอ้าเภอหนองบัวแดงมีอบต.หนองแวงและ อบต.  คูเมืองทีม่ีการบริหารจัดการขยะได้ดี  
มีบางต้าบลที่จะมาขอทิ งขยะในพื นที่ของเราแต่ไม่อนุญาตเพราะว่าเป็นภาระที่เราจะต้อง
รับผิดชอบมากเกินไป  และยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาในการช่วยเหลือกัน  ซึ่งการบริหารจัดการ
ขยะเฉพาะในต้าบลของเราก็เป็นความรับผิดชอบที่มาก     อยู่แล้ว  ในการซ่อมแซมที่เสนอสภา
ฯโอนงบประมาณมาเพ่ิมนั นไม่ใช่ซ่อมแซมเฉพาะอาคารกับเตาเผาขยะเท่านั น  ก็จะใช้ในการ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นของ อบต.หนองแวง เช่นเตาเผาขยะ จ้านวน 2 เตา ,
รถบรรทุกขยะ จ้านวน 2 คัน ,อาคารเตาเผาขยะ จ้านวน 2 หลัง    ,เครือ่งกรองน ้าบาดาล 
จ้านวน 1 เครื่อง  ,เครือ่งฉีดพ่นสารเคมีก้าจัดยุง ฯลฯ   

นางมยุรา  อาจวิชิต -ตามท่ีท่านนายก อบต.ได้ชี แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ก็ได้มีท่านสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ  หลายท่านได้ไปดูบริเวณเตาเผาขยะซ่ึงช้ารุดเสียหายมาได้ประมาณ 2 เดือนแล้ว เวลาเผาขยะ 

แล้วมีฝนตกลงมาควันจะต้องขึ นด้านบนแต่ควันกลับย้อนลงมาด้านล่างท้าให้เกิดควันเป็นมลพิษ
ต่อเจ้าหน้าที่ที่ท้าการเผาขยะเกิดปัญหาต่อสุขภาพ  ซึ่งสุขภาพของเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเป็นสิ่ง
ส้าคัญที่สุดที่เราจะต้องดูแล  ตามท่ีได้ดูรูปภาพความเสียหายของเตาเผาขยะที่ทางกอง
สาธารณสุขฯได้น้าเสนอมานั น  ถ้าใช้เหล็กที่มีความหนาตรงปล่องไฟก็จะมีความแข็งแรงมากกว่า
นี   ตามท่ีได้ตั งงบประมาณในการจัดซื อรถขยะ ตั งไว้ จ้านวน 2,300,000  บาท              
ส่วนงบประมาณในค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมตั งไว้ จ้านวน 200,000 บาท  แต่ก็ได้ใช้ไปแล้ว
งบที่เหลืออยู่ จ้านวน  60,239.49 บาท ซึ่งมจี้านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการใน
การซ่อมแซมส่วนอ่ืนๆที่ท่านนายก อบต.ได้กล่าวมา  ก็เลยเสนอเรื่องเข้าสู่สภาฯเพ่ือให้พิจารณา
อนุมัตโิอนงบประมาณมาเพ่ิม  เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนในต้าบล    มีสมาชิกสภาฯท่านใด
มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่   

นางสาวประคอง  คลองไข่น ้า -ในส่วนของการโอนงบประมาณของกองสาธารณสุขฯก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ปลัด อบต.  ชี แจงให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 
นางวรางคณา  เหล่าภักดี -การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ โอนมา 
นักวิชาการสุขาภิบาลฯ เพ่ิมในรายการค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตามที่ อบต.หนองแวงได้มีการจัดซื อครุภัณฑ์ เช่น  

เตาเผาขยะ  อาคารเตาเผาขยะ และครุภัณฑ์อ่ืนๆ  เนื่องจากว่าครุภัณฑ์ต่างๆที่เราจัดซื อมาแล้วมี
การใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี มีการช้ารุดเสียหายและเสื่อมสภาพตามกาลเวลา
และการใช้งานที่ผ่านมา  และตามข้อบัญญัติฯได้ตั งงบประมาณจัดซื อรถขยะแบบอัดท้าย จ้านวน 
2,300,000  บาท  แต่เนื่องจากว่าครุภัณฑ์ต่างๆที่ใช้งานเกิดการช้ารุดเสียหาย  งบประมาณใน
ส่วนของค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการด้าเนินการ จึงมีความจ้าเป็น
จ้าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาขอโอนงบประมาณเพ่ิมในส่วนของค่าบ้ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเพ่ือให้ครุภัณฑ์ต่างๆสามารถใช้งานได้ต่อไป และเพ่ือให้การด้าเนินงานการบริหาร
จัดการขยะภายในเขตพื นที่และการบริการด้านอื่นๆให้สามารถด้าเนินการได้ 

นางมยุรา  อาจวิชิต -ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วนั น  มีสมาชิกสภาฯท่านใดมี 
ประธานสภาน  ข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่   
นายวิชัย  พงษ์รัตน์ -ได้มีโอกาสได้ไปดูเตาเผาขยะก็น่าเห็นใจพนักงานเก็บขยะ  เนื่องจากอาคารเตาเผาขยะหลังคารั่ว  
ส.อบต.ม.5  ช้ารุดเสียหาย  ในส่วนที่เป็นปล่องไฟขึ นไปเหล็กมีขนาดเล็กเกินไปถ้าได้เหล็กท่ีมีขนาดใหญ่กว่านี  

คงจะดีขึ น  ถ้าซ่อมแซมบริเวณเตาเผาขยะและอาคารแล้วจะดีหรือไม่สามารถท่ีจะใชงานได้
คงทนยาวนานหรือไม่  ซึ่งถ้าเราโอนงบประมาณมาเพ่ิมรถขยะก็ไม่ได้จัดซื อ ถ้าท้าการซ่อมแซม
แล้วสามารถที่จะใช้งานได้เป็นระยะเวลานานก็เป็นสิ่งที่ดี  แต่ถ้าซ่อมแซมแล้วใช้งานได้ไม่นานก็
ไมส่ามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในต้าบลได้ 

นายใบ  ลีบ่อน้อย -ในการโอนงบประมาณท่ีเสนอเพ่ือให้สภาฯพิจารณาอนุมัติ  ก็เห็นด้วยที่จะน้างบประมาณมาใช้ 
ส.อบต.ม.17  จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมก็เป็นสิงที่ดี  งบประมาณที่ขอโอน จ้านวน 2,300,000 บาท  ที่จะโอนมา 
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เพ่ิมนั นเป็นงบประมาณจ้านวนมาก  ถ้าจะซ่อมแซมต้องดูว่าเกิดความคุ้มค่าหรือไม ่ ถ้าซื อใหม่
งบประมาณจะมีเพียงพอหรือไม่ เพราะว่าทุกส่วนก็จ้าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณ  เราต้อง
มาพิจารณาร่วมกันว่าจะด้าเนินการอย่างไร  สมาชิกสภาฯบางท่านได้มีโอกาสไปดูสถานที่แล้ว 
จากที่ได้ดูรูปภาพที่น้ามาเสนอต่อสภาฯนั นก็น่าเห็นใจพนักงานเก็บขยะเป็นอย่างมาก  โครงสร้าง
ในส่วนของหลังคาอาคารเตาเผาขยะทะลุช้ารุดเสียหายมานานแล้วโดยที่ไม่มีใครแจ้งให้สภาฯ
ทราบ  ซึ่งหลังคารั่วนั นเป็นอุปสรรคต่อการท้างานเป็นอย่างมาก เช่นกรณีที่บ้านรั่วส่วนข้างในมี
โอกาสที่จะผุพัง   ถ้าซ่อมแซมหลังคาตั งแต่ปีที่แล้วอาจจะไม่ผุพังช้ารุดเสียหายมากขนาดนี เป็นสิ่ง
ที่เราไม่ได้พิจารณากันมาก่อนว่าจะเป็นอย่างไรและจะแก้ไขอย่างไรบ้าง  สภาฯต้องมาพิจารณา
กันว่าจะซ่อมแซมหรือจะซื อใหม่  สอบถามผู้บริหารว่ามีงบประมาณหรือไม่  ถ้าเราน้าเงิน
งบประมาณไปซื อเตาเผาขยะหรืออย่างอ่ืนจ้าเป็นหรือไม่  ถ้าซ่อมแซมได้แล้วสามารถที่จะใช้งาน 
ได้จะให้เหมือนซื อใหม่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้  ถ้าเรามีงบประมาณไม่เพียงพอเพราะผู้บริหารก็
จะต้องบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมของต้าบล   ถ้าเราน้าเงินที่เรามีอยู่ไปซื อทั งหมด
หมดแล้วเกดิภาวะฉุกเฉินอย่างอ่ืนขึ นมาจะท้าอย่างไร  เราจะต้องพิจารณาดูงบประมาณด้วยว่า 
มีมากน้อยเพียงใด  ถ้างบประมาณของเราไม่เพียงพอแต่ถ้าซ่อมแซมแล้วสามารถใช้งานได้ก็เห็นดี
ด้วย  แต่ถ้างบประมาณของเรามีเพียงพอก็อยากให้ซื อใหม่  อยากสอบถามผู้บริหารว่าจะซื อใหม่
หรอืจะซ่อมแซม  และสภาฯมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี อย่างไร  ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ น
สภาฯจะมีความผิดไปด้วย  สอบถามผู้บริหารว่าจะท้าอย่างไร 

นายทองมี  ศรีตะวัน -งบประมาณท่ีจะขอโอนไม่มีรายละเอียดอะไรเลย  หลังคาอาคารเตาเผาขยะและเตาเผาขยะ 
ส.อบต.ม.๑๙  สภาพตอนนี ไม่น่าดูเลย หลังคารั่วช้ารุดเสียหาย  ดูจากสภาพแล้วหลังคารั่วมาตั งแต่ 2 ปีที่แล้ว 

แต่ไม่มีใครดูแลผู้บริหารไม่ได้ไปตรวจสอบดูแลแก้ไขในส่วนนี เลยน่าเห็นใจพนักงานที่ปฏิบัติงาน
เป็นอย่างมาก  ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงานดูแลและแก้ไขกิจกรรมต่างๆของอบต.ท้าไมเรื่องนี ไม่
แจ้งให้สภาฯทราบ  ในการขอโอนงประมาณในครั งนี รายละเอียดการซ่อมแซมก็ไม่มี  ในการ
ซ่อมแซมจะต้องมีแบบแปลนและใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเท่าไหร่  อย่างเช่นการที่เราจะ
ซื อรถยนต์ก็จะต้องมีรายละเอียดรุ่นของรถท่ีเราจะซื อว่ามีแบบไหนบ้าง  ในส่วนของการขอโอน
งบประมาณมาเพ่ิมเพ่ือที่จะซื อรถจักรยานยนต์นั นไม่มีรายละเอียดก็ไม่มีปัญหาอะไร  แต่ในส่วน
นี โอนงบประมาณไปแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปซ่อมแซมเท่าไหร่ตัวเลขจ้านวนงบประมาณไม่มีให้ดู     
มีความคลุมเครือไม่โปร่งใสในการบริหารงบประมาณ  ส่วนตัวก็เห็นดีด้วยที่จะซ่อมแซมแต่อยาก        
จะให้มีเอกสารประกอบการโอนงบประมาณในการซ่อมแซมให้ชัดเจน 

นายเล็ง  แก้วอุดร -ได้มีโอกาสไปดูเตาเผาขยะของต้าบลเราที่ตั งอยู่ที่บ้านนาเจริญใต้ หมู่ที่ ๑๘  หลังคาผุพัง  
ส.อบต.ม.๑๐  ช้ารุดเสียหาย  เราเป็นสมาชิกสภาฯต้องดูแลร่วมกันไม่ใช่ว่าโอนงบประมาณให้ท่านนายก อบต. 
    อย่างเดียวโดยที่ไม่พิจารณาว่าถูกต้องหรือไม่ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ นก็ไปต้าหนิ  ให้สภาฯ 
    พิจารณาร่วมกันว่าจะท้าอย่างไร  เราไม่ต้องซื อใหม่ใช้งบประมาณในส่วนของการซ่อมแซมเพ่ือให้ 
    สามารถใช้งานได้และเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีของต้าบล  บ้านนาเจริญใต้ หมู่ที่ ๑๘  พื นที่บริเวณ 
    โดยรอบสถานที่เตาเผาขยะเป็นที่สาธารณะมีประชาชนบางส่วนได้ไปซื อที่ดินติดกับท่ีสาธารณะ   
    และได้มีการล่วงล ้าที่สาธารณะเข้าไปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  ฝากท่านนายกอบต.ดูแลในส่วนนี  
    ด้วย  งบประมาณที่จะโอนมานั นก็อยากให้ท้าการซ่อมแซมส่วนงบประมาณที่เหลือน้าไปใช้ในสิ่ง 
    ที่จ้าเป็นที่ไม่สามารถคาดการณ์ได ้ เพราะว่าปัจจุบันนี มีสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา  
    2019 (COVID-19) ถ้าเราใช้งบประมาณทั งหมด  ถ้ากรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินขึ นเราจะน้า 
    งบประมาณท่ีไหนมาดูแลประชาชนในต้าบลของเรา  ขอให้สมาชิกสภาฯท้าหน้าที่ให้ถูกต้องดูแล 
    ประชาชนร่วมกัน 
นายสุบรรณ์  พื นหินลาด -เรื่องของการโอนงบประมาณมาเพ่ิมในการซ่อมแซม  ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านนายก อบต. 
ส.อบต.ม.๑๔  เห็นความส้าคัญของเตาเผาชยะท่ีช้ารุดเสียหาย  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมานั น ได้น้า 
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    ขยะไปทิ งท่ีเตาเผาขยะ  ถนนทางเข้าเกิดการช้ารุดเสียหายท้าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก  

ขอฝากท่านนายก อบต.ถ้ามีงบประมาณที่เหลือจากการซ่อมแซมเตาเผาขยะก็ขอให้ซ่อมแซม
ถนนทางเข้าด้วย  ในการซ่อมแซมโครงสร้างของอาคารเตาเผาขยะขอให้ใช้เหล็กที่มีขนาดที่หนา  

    ปัจจุบันนี ขยะมีมากขึ นทุกวันเป็นสิ่งที่ดีท่ีต้าบลของเรามีการบริหารจัดการขยะมีระบบเตาเผา 
    ขยะ 
นายวิชัย  คงนอก -ภูมิใจทีส่มาชิกสภาฯเห็นความส้าคัญของเตาเผาขยะ  ถ้าต้าบลของเรามีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีท้า 
ส.อบต.ม.๒  ให้หายใจไม่สะดวกขอฝากผู้บริหารช่วยกันดูแลด้วย  ในการซื อรถจักรยานยนต์ของกองคลังเป็น 
    สิ่งจ้าเป็นในการออกเก็บภาษี  ซึ่งปกติแล้วกองคลังมีงานมากน่าจะจัดซื อรถยนต์กระบะก็ขอฝาก 
    ท่านนายก อบต.พิจารณด้วย 
นายใบ  ลีบ่อน้อย -แนวความคิดของสมาชิกสภาฯอยากที่จะให้ซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นอาคารและเตาเผาขยะ ซึ่งการ 
ส.อบต.ม.๑๗  ที่จะซ่อมแซมนั นใช้งบประมาณจ้านวนมาก ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ส่วนที่เหลือก็จะเป็น 
    โครงสร้างหลังคาอาคารเตาเผาขยะ  ในการบริหารจัดการขยะท่ีสมบูรณ์แบบในอ้าเภอ 
    หนองบัวแดง คือต้าบลคูเมืองและต้าบลหนองแวง  น่าเห็นใจพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนนี และ 
    ฝ่ายบริหารที่มีส่วนช่วยในการท้าสิ่งที่ไม่สะอาดไม่เรียบร้อยในต้าบลให้สะอาดเรียบร้อย  การโอน 
    งบประมาณท่านสมาชิกสภาฯก็ได้ติติงว่าไม่มรีายละเอียดในการซ่อมแซมให้ดู  ในส่วนนี ถ้าสภาฯ 
    มีมติอนุมัติให้ซ่อมแซมท่านนายก อบต.ก็จะไปด้าเนินการในด้านเอกสารแบบแปลนต่างๆแล้วเรา 
    ค่อยมาพิจารณาดูอีกครั งว่าสมควรหรือไม่อย่างไร  แต่ก็เชื่อม่ันในความรู้ความสามารถของ 
    ผู้บริหาร ว่าสามารถที่จะท้าได้  ก็ขอให้สภาฯเข้าใจถ้าซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาทั งหมดใช้ 
    งบประมาณไม่น่าจะเกิน 600,๐๐๐ บาท  อาคารเตาเผาขยะของเรามผีนังกั นการระบายความ 
    ร้อนไม่สะดวก  อยากได้หลังคาใหม่ที่สามารถระบายความร้อนได้เหมือนกับโรงงานที่เป็นอาคาร 
    แบบปิดมิดชิดไม่มีเครื่องปรับอากาศจะมีตัวหมุนที่ดูดอากาศสามารถดูดความร้อนออกจาก
    โรงงาน ราคาประมาณตัวละ ๑,๔๐๐  บาท ปัจจุบันนี ราคาอาจจะสูงขึ นอีกแต่ก็ไม่น่าจะต่างๆกัน 
    เท่าไหร่  ใช้ประมาณ  ๑๐  ตัวน่าจะเพียงพอ  โดยตัวดูดอากาศจะมีความกว้างประมาณ ๑ เมตร   
    ฐานประมาณ ๖๐  เซนติเมตร  ดูด อากาศระบายความร้อนได้ดี  ขอฝากท่านนายก อบต. 
    พิจารณาด้วยเราจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาต้าบลของเรา 
นายนาวี  จันสาย  -ถ้าสิ่งไหนไม่ดีเราก็ท้าให้ดีเพราะว่าเรามีงบประมาณท่ีจะด้าเนินการบริหารจัดการภายในต้าบล 
ส.อบต.ม.3  ถ้าเราตั งงบประมาณจ้านวนน้อยเราก็จะได้ของที่ไมม่ีคุณภาพเท่าท่ีควร  ถ้าเราท้าให้ดีคุณภาพ 

ก็จะมีความคงทนสามารถใช้งานเป็นระยะเวลานาน  โครงสร้างหลังคาเตาเผาขยะขอเสนอท้าให้
สูงขึ นอีก 

นายสมบัติ  จันทะมนตรี -การซ่อมแซมเตาเผาขยะที่เกิดการช้ารุดเสียหาย เจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนนี เกิดความยากล้าบาก 
รองประธานสภาฯ ในการท้างาน  ถ้ามีงบประมาณแล้วฝากท่านนายก อบต.พิจารณาด้วย  หลังคาที่เป็นเมทัลชีท 
    ถ้ามีอะไรมากระทบใช้งานได้ปีเดียวก็ผุพังแล้วไม่คงทน  ในส่วนของการออกแบบก็ขอให้ไปดู 

ในส่วนที่เขาท้าแล้วได้มาตรฐาน  โครงสร้างอาคารต่างๆนั นใช้งานมาอย่างต่อเนื่องตลอดก็ต้องผุ
พังช้ารุดเสียหายตามกาลเวลา  แตข่อให้มีอายุการใช้งานได้นานมากกว่านี   โดยเฉาะอย่างยิ่ง 

    บริเวณเตาเผาขยะเสนอให้ใช้หลังคาทีเ่ป็นสังกะสีได้หรือไม่เพราะสังกะสีมีความคงทนมากกว่า   
    ส่วนในบริเวณอาคารที่พักของเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลจะใช้เป็นเมทัลชีทก็ได้ 
นายสุชาติ  ยิ มเสี่งยม -ตามท่ีท่านนายก อบต.ได้เสนอเรื่องการโอนงบประมาณเพ่ือให้สภาฯพิจารณาอนุมัติในส่วนของ 
ส.อบต.ม.19  การซ่อมแซมเตาเผาขยะ  รายละเอียดแบบแปลนต่างๆก็น่าจะอยู่ที่กองช่างที่ยังไม่ได้มาน้าเสนอ 
    ต่อสภาฯกค็งมีเหตุผลความจ้าเป็นที่จะต้องขอโอนงบประมาณมาเพ่ิมก่อน  พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
    ไดฝ้ากเสนอซ่อมแซมหลังคาอาคารและเตาเผาขยะ  หลังคาเดิมที่ใช้อาจจะไม่หนาขอเสนอให้ใช้ 
    วัสดุที่มีความหนามากขึ น  ถ้าใช้เป็นหลังคาเมทัลชีทให้ใช้ความหนาขนาดโรงงานเราสามารถที่จะ 
    เดินบนหลังคาได้  ส่วนการจัดซื อรถจักรยานยนต์ของกองคลัง  ก็เห็นดีด้วยเพราะว่าเป็น 
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    สิ่งจ้าเป็นที่พนักงานจะมียานพาหนะใช้ในการเดินทางติดต่อประสานงานต่างๆ 
นายนิคม  อบมาลี -ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร 
นายก อบต.  จัดการระบบขยะของเรา  ในส่วนผู้บริหารก็ตอ้งยอมรับว่าตั งแต่บริหารงานมาในระบบวิธีการ 
    ท้างานที่ปฏิบัติงานร่วมกันมา  ที่ได้ท้าไปในครั งแรกนั นก็ได้ซ่อมแซมไปแล้วแต่ก็ช้ารุดเสียหาย   
    ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้แจ้งมาว่ามีอาคารเตาเผาขยะและเตาเผาขยะเกิดการช้ารุดเสียหาย   
    บางครั งการท้างานถ้าจะให้เน้นความส้าคัญกับการบริหารจัดการระบบขยะอย่างเดียวทั งหมดก็ 
    ไม่สามารถท่ีจะท้าได้  เพราะการบริหารงานในส่วนอื่นๆก็มีความส้าคัญเหมือนกันหมด เราได้ท้า 

การซ่อมแซมไปแล้วแต่เมื่อโดนแดดโดนฝนเข้าไปอีกก็ผุพังตามระยะเวลาการใช้งาน  หลังคาของ
เราเป็นหลังคาเมทัลชีท  ซึ่งระบบขยะของเราท้ามาได้ประมาณ 6 ปีแล้ว  ที่มีการช้ารุดเสียหาย
ในครั งนี ทีจ่ะยืดระยะเวลาในการใช้งานไปอีกแต่ก็ไม่สามารถท่ีจะท้าใด้เพราะว่าช้ารุดเสียหาย
มาก  จึงจ้าเป็นที่จะต้องได้รับการซ่อมแซมกองสาธารณสุขฯก็ได้เสนอเรื่องเข้ามาและได้มีการ
ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าส่วน  ตามข้อบัญญัติฯได้ตั งงบประมาณในการ
จัดซื อรถขยะแบบอัดท้ายถ้าเราจัดซื อมาอีกจะมีปัญหาเพิ่มมาอีก  หน่วยตรวจสอบก็คงที่จะลงมา
ตรวจสอบอีก โดยปปช.ได้มาตรวจสอบรถขยะคันที่เราใช้บรรทุกดินซึ่งเขาระบุว่าเราใช้รถผิด
ประเภท  ก็ได้ชี แจงไปว่าหน้าที่ของผู้บริหารต้องดูแลแก้ไขปัญหาของประชาชนในต้าบล  ซึ่งทาง
ปปช.ก็บอกว่าไม่ผิดถ้าไม่ได้มีเจตนา  ดั งนั นก็เลยต้องใช้รถให้ถูกประเภทคือใช้ในการเก็บขนขยะ
มูลฝอย  การจัดเก็บขยะใช้รถที่เรามีอยู่ทั งสองคันและจ้างพนักงานเพ่ิมอีก 2 คน ก็สามารถที่จะ
บริหารจัดการได้   เรื่องถังขยะและการจัดเก็บภาษีขยะมีปัญหามาโดยตลอดบ้านไหนที่ไม่มีถัง
ขยะอยู่หน้าบ้านเขาก็ไม่เสียค่าเก็บขยะ  ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯชี แจงให้ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าใจด้วยเพราะว่าท่านสมาชิกสภาฯรู้วิธีการบริหารจัดการขยะว่าเราท้าอย่างไรบ้าง เรื่องถังขยะ
ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ นบ้านไหนไม่มีถังขยะก็ไม่เสีย  บางหมู่บ้านมีการทะเลาะกันเรื่องการทิ งขยะ
ท้าให้เขาไม่มาเสียภาษีขยะ  ซ่ึงเราก็ไม่สามารถท่ีจะท้าอะไรได้ วิธีการที่จะชี แจงให้ประชาชน
ทราบนั นท่านสมาชิกสภาฯก็จะมีบทบาทในการชี แจงให้ประชาชนเข้าใจได้มากกว่าผู้น้าหมู่บ้าน  
เพราะว่าผู้น้าหมู่บ้านไม่รู้ระบบการบริหารจัดการขยะของเรา  ในส่วนของประชาชนที่มีปัญหา
เกี่ยวกับถังขยะก็จะให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิานเป็นคนพิจารณาจุดในการวางถังขยะว่าจะวางไว้จุด
ไหนบ้าง  สมาชิกสภาฯบางท่านก็พูดว่าถังขยะจัดซื อมาแล้วท้าไมบ้าน ของตัวเองถึงไม่ได้ถังขยะ  
ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เข้าใจในส่วนนี ด้วยว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานเก็บขยะจะพิจารณว่าถงั
ขยะของแต่ละหมู่บ้านจะน้าไปวางไว้ตรงจุดไหนได้บ้างโดยกองสาธารณสุขฯเป็นผู้รับผิดชอบ
ด้าเนินการ ได้มโีอกาสไปดูเตาเผาขยะของอบต.คูเมือง  และไดส้อบถามร้านที่เขามาซ่อมว่า
วิธีการซ่อมแซมนั นเป็นอย่างไร ส่วนตัวที่คิดไว้นั นซ่อมแซม   ก็จะเป็นในลักษณะทีร่ื อของเก่า
ออกมาเป็นบางอย่างแล้วเอาของใหม่เปลี่ยนเข้าไป  โครงสร้างบางอย่างจะยังคงอยู่บางอย่าง
เปลี่ยนตรงปล่องไฟจะต้องเปลี่ยนใหม ่ ทางร้านเขาอธิบายวิธีการซ่อมโดยจะต้องยกเตาเผาขยะ
ไปซ่อมซึ่งใช้เทคนิคค่อนข้างเยอะไม่เหมือนกับการซ่อมแซมทั่วๆไป  ซึ่งงบประมาณในการ
ซ่อมแซมเตาเผาขยะประมาณ 400,000  บาท  ในวันที่ร้านมาซ่อมเตาเผาก็จะได้เชิญท่าน
สมาชิกสภาฯได้ไปดูด้วย  โครงสร้างด้านบนหลังคาจะเพ่ิมส่วนปล่องไฟขยายควันออก  เพ่ิมตัว
ดูดอากาศระบายความร้อน  ก็ขอบคุณท่านสมาชิกภาฯที่ได้เสนอความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง
นี   สามารถท่ีจะตรวจสอบการบริหารงานได้  สิ่งไหนที่จะท้าให้ต้าบลของเราพัฒนาไปได้ก็จะท้า
ให้ดีที่สุด  ในส่วนที่เหลือถ้าจ้าเป็นก็จะท้าให้ครบทุกด้านส่วนรายละเอียดแบบแปลนรายละเอียด
งบประมาณจะชี แจงให้สภาฯทราบอีกครั ง  ก็จะบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในต้าบลหนองแวงให้มากท่ีสุด 

นายใบ  ลีบ่อน้อย -หลังคาเมทัลชีทในปัจจุบันนี คุณภาพค่อนข้างต่้า  เมื่อก่อนหลังคาเมทัลชีทราคาตารางเมตรละ  
ส.อบต.ม.17  105 บาท หนา 28.5 มิลลิเมตร  เมื่อน้ามามุงแล้วสามารถท่ีจะเดินบนหลังคาได้ แต่ปัจจุบันนี  
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ความหนาเท่ากันแต่ไม่มีคุณภาพเดินบนหลังคาไม่ได้เพราะว่ามีความนิ่มความหนาเท่ากันแต่
คุณภาพต่างกัน  ขอฝากผู้บริหารไว้ด้วยถ้าจะใช้หลังเมทัลชีทขอให้ใช้ที่มีขนาดความหนาทีสุ่ด  
เรื่องของถังขยะถ้ามีถังขยะเพ่ิมมากขึ นขยะก็จะเพ่ิมตามมาด้วย  ของบ้านสนามชัยไม่เพ่ิมจ้านวน
ถังขยะเพราะที่มีอยู่แล้วก็เพียงพอแล้ว  เราต้องสร้างความตระหนักให้กับคนทิ งขยะด้วย เช่นทิ ง
ขยะพร้อมกับทิ งเศษอาหารเข้าไปด้วยบางครั งกว่าที่พนักงานจะมาเก็บก็เน่าเหม็น  น่าเห็นใจ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนนี เป็นพนักงานในอบต.หนองแวงที่ท้างานแล้วน่าเหน็ใจมากที่สุด  
เราต้องสร้างจิตส้านึกให้กับประชาชนในต้าบล  บางต้าบลเขามีมาตรการก้าหนดไว้เลยว่าเศษ 
อาหาร ,เศษผักและผลไม้ไม่ให้เก็บ  อย่างของเราน่าจะมีมาตการก้าหนดไว้ว่าขยะที่ทิ งลงถังขยะ
ต้องเป็นขยะที่สามารถเผาไหม้ได้  ขยะที่เป็นเศษอาหาร ,เศษผักและผลไม้ไม่ให้ทิ งลงถังขยะ   
สมมติุว่าทิ งเปลือกแตงโมไว้ในถังขยะพนักงานเก็บขยะไม่ต้องเก็บให้ถ้า ไม่มีใครมาเก็บให้ต่อไปก็
จะไม่เอามาทิ งอีก  เราจะท้าอย่างนั นได้หรือไม่ท้าอย่างไรเราถึงจะลดปริมาณขยะภายในต้าบลลง
ได ้ ถ้าถังขยะ 1 ถังต่อครัวเรือนกิ่งไม้ขนาดใหญ่ก็ยังทิ งลงถังขยะท้าแบบนั นมีความเหมาะสม
หรือไม ่ เราไปเตือนก็บอกว่าเสียค่าเก็บขยะแล้ว บางคนบอกว่าไม่เสียค่าเก็บขยะเพราะไม่ได้ทิ ง
ขยะซึ่งเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้  ส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยที่จะซื อถังขยะมาเพ่ิม  
แตถ่้าถังขยะช้ารุดเสียหายก็ซื อมาเพ่ิมได้ 

นางมยุรา  อาจวิชิต -ถ้าเรารู้จักคัดแยกขยะเช่นเศษอาหาร ,เศษผักและผลไม้น้าไปท้าปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์ได้ ขวด 
ประธานสภาฯ  และกระดาษก็สามารถน้าไปขายได้มีรายได้มาสู่ครอบครัว  เจ้าหน้าที่เก็บขยะก็จะเก็บเฉพาะขยะ 
    พลาสติกขยะทั่วไปและขยะอันตรายซึ่งขยะอันตรายจะมีถังขยะเฉพาะเตรียมไว้ให้ในแต่หมู่บ้าน   

ตามที่เราได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหมเ่กี่ยวกับการบริหารจัดการขยะเขาจะมีโรงคัดแยก
ขยะ มีธนาคารขยะมีการบริหารจัดการขยะที่ดี ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ชี แจงให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้เข้าใจ  รู้จักวิธีการคัดแยกขยะเราก็จะสามารถที่จะลดปริมาณขยะในต้าบลลงได้  
ตามท่ีท่านนายก อบต.ได้กล่าวมาบางคนไม่เสียค่าเก็บขยะเนื่องจากไม่มีถังขยะ  และยังไม่เข้าใจ
ว่าภาษีท่ีเราได้จ่ายไปเป็นค่าเก็บขยะให้กับ อบต.นั นก็จะน้ามาเป็นงบประมาณท่ีจะมาพัฒนา
ต้าบลของเรา  บ้านนาเจริญประชาชนในหมู่บ้านที่ไมส่ะดวกมาจ่ายค่าเก็บขยะที่ อบต.ก็ฝากทาง
สมาชิกสภาฯรวบรวมมาจ่ายให้เพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับประชาชน  ซึ่งในต้าบลของเรามีผู้ที่
ค้างช้าระค่าเก็บขยะจ้านวนมากบางคนก็ค้างตั งแต่ปี 2560  ถังขยะที่ท่านนายก อบต.แจ้งว่าได้
จัดซื อมาแล้วก็ขอให้บริหารจัดการตามที่เห็นสมควร  เราทุกคนต้องมีจิตส้านึกร่วมกันในเรื่องนี 
ขอฝากให้ท่านสมาชิกสภาฯประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เข้าใจ ในการบริหาร
งบประมาณในส่วนต่างๆนั นท่านนายก อบต.ก็ได้บริหารจัดการอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในต้าบลท้าเพ่ือส่วนร่วม ในการเก็บขยะเวลาฝนตกเจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องแยกขยะมา
ตากไว้ให้แห้งจึงจะสามารถท่ีจะเผาได ้ เรื่องขยะเป็นเรื่องที่ส้าคัญฝากท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน
ไว้ด้วย  มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่   

นางสาวประคอง  คลองไข่น ้า -ขอชี แจงในส่วนของเจ้าหน้าที่งบประมาณช่วงนี ก็จะเข้าสู่ไตรมาส ที่ ๓ ในการบริหาร 
ปลัด อบต.  งบประมาณ เหตุผลและความจ้าเป็นที่ไม่ได้ซื อเตาเผาขยะใหม่และรถขยะตามท่ีตั งงบประมาณไว้ 
    ในข้อบัญญัติก็เนื่องจากว่างบประมาณของเรามีอยู่อย่างจ้ากัดและต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด   

ซึ่งก็ได้มีการปรึกษาหารือกัน  งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจ้าปีนั นจะเห็นได้ว่าเราจะ
จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนโดยเราตั งงบประมาณรองรับเงินรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรมา
ให้กับรายได้ที่เราจัดเก็บเองและเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนมาให้ ซึ่งแตกต่างจากงบประมาณ
จ่ายขาดเงินสะสมที่เรามีงบประมาณสะสมไว้อยู่แล้ว ได้มีการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่กอง
สาธารณสุขฯที่รับผิดชอบในเรื่องนี   ถ้าเราซื อใหม่ใช้งบประมาณจ้านวนมากถ้างบประมาณของ
เรามีไม่เพียงพอต่อรายจ่ายอ่ืนๆ ก็เลยเสนอขอเป็นซ่อมแซมโดยการขอโอนงบประมาณมาเพ่ิมใน
รายการซ่อมแซม  ซึ่งวิธีการซ่อมแซมนั นก็อย่างที่ท่านนายก อบต.ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น   
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งบประมาณท่ีเราตั งรองรับเงินรายได้และเงินอุดหนุนที่ทางรัฐบาลจะจัดสรรมาให้นั นตอนนี ยัง
ไม่ได้รับจัดสรรมาครบตามที่ก้าหนดไว้  ดังนั นเราก็จะต้องบริหารจัดการงบประมาณตามที่ไดรับ
จัดสรร  ถ้าเราใช้งบประมาณไม่ถูกต้องไม่พอจ่ายอาจจะมีปัญหาได้ประกอบกับสถานการณ์
ปัจจุบันได้เกิดโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เราจะต้องใช้งบประมาณในการ
ป้องกันโรคจะต้องได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายไว้บางส่วนและต้องใช้ในสิ่งที่มีความจ้าเป็น   

นางมยุรา  อาจวิชิต -มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ  ก็จะไดข้อมติที่ประชุมสภาฯเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2564   
    รายการค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม ตามท่ีเสนอหรือไม่ 
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  25  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นางมยุรา  อาจวิชิต -มีสมาชิกสภาฯท่านใดท่ีจะเสนอเร่ืองอื่นอีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
นายทองม ี ศรีตะวัน -วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2564  ได้เสนอเรื่องในวาระอ่ืนๆไว้ว่าให้ไปท้าการซ่อมแซมถนนเข้าสู่  
ส.อบต.ม.19  พื นที่การเกษตรจากดวงสวรรค์-ห้วยหว้า เพื่อให้ที่ประชุมสภาและท่านนายก อบต.ได้รับทราบ 

และด้าเนินการ  ถนนช้ารุดเสียหายมากเนื่องจากได้มีรถบรรทุกดินและหิน ที่ใช้ในการก่อสร้าง
อ่างเก็บน ้าท่าวังปอเข้าออกท้าให้ถนนช้ารุดเสียหายเป็นอย่างมาก  ได้น้าเรียนให้ท่านนายก อบต.
รับทราบแล้วก็บอกว่าจะด้าเนินการให้ ผ่านมา 2 เดือนแล้วก็ยังไม่มีการซ่อมแซม  ซ่ึงก่อนหน้านี 
ท่านนายก อบต.ก็บอกว่าจะลงลูกรังให้แต่ก็ยังไม่ด้าเนินการ  ก็จะได้ท้าหนังสือร้องทุกข์เข้ามาท่ี 
อบต.  ขอฝากให้ด้าเนินการด้วยเพราะถนนช้ารุดเสียหายมากเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชน
เดือดร้อนมาก  ประชาชนก็ได้กล่าวพาดพิงท่านนายก อบต.และสมาชิกสภาฯด้วย  ก็ขอให้
ด้าเนินการแก้ไขให้ด้วยมีสองสาย 1.ถนนสายจากทางลาดยาง  2.ถนนจากร้านซ่อมนายเสกสรร
ไปที่หนองเขียน  ที่ได้ลงหินคลุกไปแล้วนั นลงหินคลุกปริมาณน้อยมากฝนตกมาน ้าพัดหินคลุก
หายไปหมดต้องได้รับการซ่อมแซมบางจุดขอให้ด้าเนินการแก้ไขให้ด้วย 

นายสมบัติ  จันทะมนตรี -สอบถามโครงการในข้อบัญญัติฯได้ด้าเนินการไปแล้วหรือยัง  โครงการของบ้านหัวสนามมี 
รองประธานสภาฯ โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื นที่การเกษตร 2 สาย  ขอให้ด้าเนินการด้วยเพราะเวลาที่ฝน 

ตกมาท้าให้การสัญจรไปมาล้าบากมากประชาชนได้รับความเดือดร้อน  ถ้ามีงบประมาณก็ขอให้
เร่งด้าเนินการด้วย  ในส่วนของโครงการจ่ายขาดเงินสะสมของบ้านหัวสนามลงหินคลุกถนนเข้าสู่
พื นที่การเกษตรก็ได้ด้าเนินการเสร็จแล้ว  ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ได้ด้าเนินการให้   

นายจรูญ  สุขศรี  -ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ที่ได้เห็นความส้าคัญของเตาเผาขยะ  ก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูสถานที่ 
ส.อบต.ม.18  ของเตาเผาขยะ อาคารเตาเผาขยะ  ช้ารุดเสียหายเป็นอย่างมาก ในฐานะที่เป็นคนในพื นที่ก็รู้สึก 

เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ท้างานในส่วนนี   เตาเผาขยะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของส่วนรวมทั ง
ต้าบล  จึงสมควรที่จะได้รับการซ่อมแซม 

นายสุบรรณ์  พื นหินลาด -บ้านหนองประดู่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ 
ส.อบต.ม.14  พื นที่การเกษตร ขอให้ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้มาส้ารวจด้วย เกรงว่าจะล่าช้า 

เพราะว่าประชาชนต้องการเป็นอย่างมาก ซึ่งงบประมาณของปี 2563 ด้าเนินการล่าช้ามากเพ่ิง
จะได้น้าเสามาลง  อยากให้การไฟฟ้ามาด้าเนินการในช่วงต้นปีนี จะได้รู้ว่าจะขยายไปได้ระยะทาง
เทา่ไหร่ 

นายสุระ  ไตหนองเป็ด -ถนนในหมู่บ้านบริเวณสี่แยกช้ารุดเสียหายมากมีน ้าขังเป็นหลุ่มเป็นบ่อ ก็ได้ท้าหนังสือแจ้งมาทาง  
ส.อบต.ม.15  อบต. ตั งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 แต่ก็ยังไม่ด้าเนินการแก้ไขให้  ขอให้รีบด้าเนินการแก้ไขให้ 

ด้วยเพราะว่าประชาชนในหมู่บ้านมีความเดือดร้อนมาก  โครงการขยายเขตคลองส่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร(ระบบท่อ) บ้านท่าแจ้ง  ด้าเนินการไปถึงไหนแล้วมีผู้รับจ้างหรือไม่  ขอให้เร่ง
ด้าเนินการด้วย   
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นายวิชัย  คงนอก -ถนนจากหนองปล้องไปวัดดงช้ารุดเสียหายเป็นอย่างมากเพราะว่ามีรถไถนาของประชาชน 
ส.อบต.ม.10  สัญจรไปมา  ขอให้ท่านนายก อบต. น้าดินไปถมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

ผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้สัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ น 
นายทองเลิศ  ชากัณฑ์ -สอบถามโครงการข้อบัญญัติฯ ของบ้านทรัพย์อุดม โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน  
ส.อบต.ม.14  ด้าเนินการไปถงึไหนแล้วขอให้เร่งด้าเนินการด้วย 
นายใบ  ลีบ่อน้อย -ขอฝากให้ดูแลความสะอาดของสถานีสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้าและคลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตรใน 
ส.อบต.ม.17  ต้าบลของเราด้วยมีทั งหมด 7 สถานีซ่ึงเป็นคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต  ขอให้พัฒนาท้าความ 

สะอาดตัดหญ้าและหาวิธีการท้าให้ดูดี  ของสถานีสูบน ้าหนองแวง 1และ2  มีปัญหาเรื่องคลอง
ส่งน ้าที่ไม่สะอาดผู้ใช้น ้าก็ได้พัฒนาท้าความสะอาดนานๆครั ง  ในความคิดเหน็ส่วนตัวอยากให้ใช้
งบประมาณของ อบต.ในการด้าเนินการตัดหญ้าท้าความสะอาด ซึ่งเราก็เคยใช้งบประมาณของ 
อบต.ในการด้าเนินการ  งบประมาณสถานีละ 20,000  บาท  จะท้าได้หรือไม่ถ้าท้าได้ก็จะเป็น
สิ่งที่ดีคลองส่งน ้าของเราจะได้สะอาด  เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื นที่การเกษตรของแต่ละ
หมู่บ้าน  ปัจจุบันนี ทางเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าก็ยังไม่ได้ออกมาส้ารวจในพื นที่ต้าบลหนองแวง
เลย  ได้มีการสอบผู้ที่เก่ียวข้องก็บอกว่าจะออกมาเร็วๆนี แต่จนถึงปัจจุบันนี ก็ยังไม่ออกมาส้ารวจ
เลย  ก็รูส้ึกกังวลว่าถ้าขยายเขตไฟฟ้าตอนที่ประชาชนก้าลังปลูกข้าวการที่จะเข้าไปด้าเนินการ 
ปักเสาไฟฟ้าจะท้าได้ยาก  ฝากท่านนายกอบต. ติดต่อประสานงานให้ด้วยเพราะถ้าสมาชิกสภาฯ 
ไปพุดคุยติดต่อประสานงานอาจจะไม่น่าเชื่อถือเท่ากับท่านนายก อบต.  ขอให้การไฟฟ้ามา
ประมาณการก่อนได้หรือไม่ประชาชนจะได้รู้ว่าจะขยายเขตไปถึงไหน  บ้านสนามชัยโครงการ 
ในข้อบัญญัติฯ จะเป็นขยายเขตไฟฟ้าทั งหมดแต่ก็ไม้รู้ว่าจะได้ระยะทางถึงไหน  ตอบค้าถาม
ประชาชนในหมู่บ้านไม่ได้  ในการมาส้ารวจประมาณจะต้องแจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบด้วยจะได้
ชี แจงให้ประชาชนเข้าใจได้  ไม่ใช่ว่ามาส้ารวจโดยที่ไม่แจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบจะท้าให้เกิด
ปัญหาขึ นได้เพราะประชาชนจะท้วงติงมาได้ว่าท้าไมขยายมาไม่ถึงท่ีนาของตัวเอง  ถ้าแจ้งให้
สมาชิกสภาฯทราบก็จะได้ชี แจงให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเป็นอย่างไร 

นายทองมี  ศรีตะวัน -ขอเสริมท่านวิชัย คงนอก  เรื่องถนนเข้าสู่พื นที่การเกษตรทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุ้มมอดิน 
ส.อบต.ม.19  แดง เป็นถนนดินลูกรังที่ได้ขุดคลองขึ นมาถมดินเป็นถนนใช้งานมาได้ประมาณ 20 ปีแล้ว   

เจ้าของที่ดินได้ขายที่ดินให้คนอ่ืน  คนที่ซื อก็คิดว่าเป็นที่ดินของตัวเองก็เลยขุดดินออกและก็มี
เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน  แล้วก็ได้ถมที่ดินให้เป็นถนนใหม่อีกท้าให้ถนนทรุดเป็นหลุ่มเป็นบ่อ
ช้ารุดเสียหายเป็นอย่างมาก  ขอให้ท่านนายก อบต.ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปดูด้วยอยากให้ไปด้าเนินการ
ซ่อมแซม  ซึ่งถนนบริเวณข้างๆนั นได้ท้าเป็นถนนคอนกรีตหมดแล้ว 

นายเล็ง  แก้วอุดร -ขอฝากท่านนายก อบต. ถนนเข้าสู่พื นที่การเกษตรสายฝายวังหัวภูท่อที่ได้วางไว้ช้ารุดเสียหาย   
ส.อบต.ม.10  ปีที่ที่ผ่านมาได้ไปส้ารวจกับทางกองช่างแต่ก็ยังไม่ได้ด้าเนินการอะไร  ถนนจากวัดเทพนิมิตบ้าน 

ท่าแจ้ง-ล้าห้วยข่าที่ได้มีการฝังท่อไว้พอฝนตกลงมาท้าให้น ้าพัดท่อหายออกไปหมด  อยากให้ท้า
เป็นสะพานคอนเวิร์ส  ถ้าน้าท่อไปวางก็จะท้าให้เสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์  ถนนโคก
สง่า-สะพุงเหนือให้เปลี่ยนเป็นสะพานคอนเวิร์สเพราะล้าห้วยข่าตอนบนช้ารุดเสียหายน ้าพัดท่อ
หายไปหมด  ประชาชนในหมู่บ้านก็ได้ช่วยกันซ่อมแซมในเบื องต้น  ถนนในต้าบลจะให้ท้าอย่างไร
ก็จะได้ประชุมประชาคมเพ่ือเสนอความต้องการมาที่ อบต.  ฝากก้าชับเจ้าหน้าที่ของ  อบต.
หนองแวงบางคนเล่นแต่โทรศัพท์เวลาประชาชนมาติดต่อราชการก็ไม่สนใจ  ขอให้ท่านนายก 
อบต.ได้ว่ากล่าวตักเตือนด้วย 

นายอุทัย  เมี ยนกลาง -ขอขอบคุณผู้บริหาร ทีมงานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองคลัง ตามท่ีต้าบลหนองแวงได้ประสบ 
ส.อบต.ม.12  เหตุวาตภัยขึ น  ท้าให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายรวมถึงยุ้งข้าวเสียหายหลายหลัง 

ก็ได้ประสานงานมาที่อบต.หนองแวง ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว  การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารทีมงานป้องกันฯมีความรวดเร็วถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ดีมากๆ ในการบ้าบัดทุกข์บ้ารุง 
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สุขของประชาชนในต้าบลหนองแวง  ประชาชนบ้านหนองส้าราญก็ฝากขอบคุณมาโดยให้สมาชิก
สภาฯเป็นตัวแทน  เรื่องของอาคารที่พักคนงานเก็บขยะระบบไฟฟ้าก็ได้ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้วขอให้ท่านนายก อบต.พิจารณาขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปที่เตาเผาขยะด้วย  ถนนเข้าสู่พื นที่
การเกษตรสายหนองส้าราญ-โสกรัง  เราก็ได้ซ่อมแซมไปบางส่วนที่เป็นเขตรับผิดชอบของเรา
ส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับการซ่อมแซมก็ขอให้ท่านนาย อบต.ช่วยประสานงานไปยังเทศบาลต้าบล
หลวงศิริให้มาด้าเนินการซ่อมแซมต่อจากของเราด้วย  การขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื นที่การเกษตร 
หนองส้าราญ-ห้วยไผ่เหนือ-ห้วยม่วง เราได้เสนอชื่อร่วมกันในการขอโครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
สู่พื นที่การเกษตรมีจ้านวน 106 คน ระยะเวาลด้าเนินการ 3 ปี  ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
นายก อบต. ช่วยติดตามเรื่องให้  ในส่วนขยายเขตไฟฟ้าที่ได้มาด้าเนินการแล้วเสร็จไปแล้วนั น  
ก็จะมจีากหนองส้าราญ-โสกรัง จากนาท่านชนะเทพ อาวรุณ-นานางไล  ทีก่้าลังด้าเนินการอยู่นั น
จะมีจากหนองส้าราญ-โสกรัง ,หนองส้าราญ-ห้วยนางรุม  ก็ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ที่ได้
ด้าเนินการให้ 

นายใบ  ลีบ่อน้อย -ถนนจากบ้านสนามชัย-บ้านห้วยไผ่ใต้  ที่ก้าลังลงหินคลุกอยู่ในขณะนี ช่วงตอนกลางๆของถนน 
ส.อบต.ม.17  ไมม่ีท่อเวลาฝนตกท้าให้น ้าท่วมขัง  ถึงเราจะเอาอะไรไปใส่ไว้พอฝนตกลงมาน ้าพัดหนีหายไปหมด 

เพราะว่าตรงบริเวณนั นเป็นที่ลุ่มน ้าเวลาฝนตกท้าให้น ้าท่วมถนนเป็นประจ้า  ก็ขอให้หาวิธีการที่
จะแก้ไขให้ด้วยจะท้าหนังสือเข้ามาที่ อบต. ถ้าใส่ท่อก่อนที่จะลงหินคลุกไดก้็จะเป็นสิ่งที่ดี 

นางมยุรา  อาจวิชิต -โครงการของบ้านนาเจริญที่ได้ท้าเป็นหนังสือแจ้งเข้ามาท่ี อบต.จะเป็นขุดลอกสระสาธารณะ 
ประธานสภาฯ  ประโยชน์แล้วก็จะเอาน ้าใส่เพ่ือใช้เป็นน ้าประปาหมู่บ้านต่อไป  ตามท่ีสมาชิกสภาฯได้สอบถาม 

มานั นต่อไปจะให้ผู้บริหารชี แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายนิคม  อบมาลี -ค้าถามของท่านทองมี  ศรีตะวัน  ถนนที่ช้ารุดเสียหายที่มีรถบรรทุกดินวิ่งเข้าออกเพ่ือสร้างอ่าง
นายก อบต.   เก็บน ้าท่าวังปอก็จะแจ้งให้ผู้รับจ้างที่ก่อสร้างฝายดังกล่าวด้าเนินการแก้ไขโดยจะให้หยุด 

ด้าเนินการไว้ก่อน  และจะใช้งบประมาณของเราในการด้าเนินการแก้ไขปัญหาด้วย  ,ค้าถามของ
ท่านสมบัติ  จันทะมนตรี  โครงการในข้อบัญญัติฯ ก็จะมอบหมายให้ท่านปลัด อบต.ด้าเนินการ
ให้เร็วที่สุด  เพราะว่าหน้าฝนจะท้าให้ด้าเนินการล้าบากมากยิ่งขึ น ซึ่งโครงการตามข้อบัญญัติฯ 
ได้ท้าสัญญาหลายโครงการแล้ว  โครงการจ่ายขาดเงินสะสมก็ได้ท้าสัญญาทุกโครงการแล้ว   
,ค้าถามท่านสุบรรณ์  พื นหินลาด  โครงการขยายเขตไฟฟเข้าสู่พื นที่การเกษตรก็ได้ติดต่อ
ประสานงานไปทีก่ารไฟฟ้าโดยจะเข้าส้ารวจภายในต้าบลหนองแวง ในวันที่  18  พฤษภาคม  
2564  ,ค้าถามของท่านสุระ  ไตหนองเป็ด  ถนนที่ช้ารุดเสียหายก็จะให้ช่างไปส้ารวจโดยจะ
วางแผนจะท้าเป็นถนน คสล.ในหมู่บ้าน  จะไม่ท้าการซ่อมแซมให้แต่จะท้าให้เป็นถนน คสล. 
ใน ในหมู่บ้านทั งหมดเพ่ือรองรับงปบระมาณในปีต่อไป  ส่วนถนนระหว่างหมู่บ้านบางส่วนจะ
ซ่อมแซมบางส่วนจะใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติฯ  การขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื นที่การเกษตร 
มีผู้ที่ได้รับประโยชน์จ้านวนน้อย  แต่ถ้าเป็นถนนข้าสู่พื นที่การเกษตรจะมีผู้ใช้ประโยชน์จ้านวน
มาก  ก็จะช่วยเหลือในส่วนที่ความจ้าเป็นมากท่ีสุด  ,ค้าถามของท่านทองเลิศ  ชากัณฑ์  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านทรัพย์อุดมก็จะเร่งด้าเนินการให้เร็วที่สุด  ,ค้าถามของท่าน
ใบ  ลีบ่อน้อย  การตัดหญ้าท้าความสะอาดคลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตรก็จะจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างมา
ตัดหญ้าโดยใช้งบประมาณของ อบต. มอบหมายให้ท่านปลัด อบต.หาวิธีด้าเนินการแก้ไขต่อไป   
,ค้าถามของท่านวิชัย  คงนอก ถนนช้ารุดเสียหายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะให้ช่างออกไป
ส้ารวจเพื่อแก้ไขให้ต่อไป  ,ค้าถามของท่านเล็ง  แก้วอุดร ถนนเข้าสู่พื นที่การเกษตรฝายวังหัวภู
เป็นจุดที่ด้าเนินการยากมากประชาชนที่จะอุทิศที่ดินให้เพ่ือท้าถนนก็ให้จ้านวนน้อย  ท้าให้ถนนมี
ขนาดเล็กลงแล้วล้าห้วยสูง  ถ้าใส่ท่อ PVC จะได้หรือไม่  เพราะว่ามันจะไม่หักถ้าเป็นท่อปูนก็จะ
หักถ้าเทปูนอย่างหนาเวลาน ้ามาก็จะสไลด์ลงอีก  จะให้ช่างออกไปส้ารวจให้  ส่วนการส้ารวจ
โครงการที่จะจัดท้าข้อบัญญัติฯ 
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ก็เหน็ดีด้วย  ส่วนล้าห้วยข่าตอนบนให้ท้าเป็นบล็อกคอนเวิร์สก็ให้วางแผนไว้  ส่วนถนนใน
หมู่บ้านกไ็ด้ด้าเนินการครบทุกสายแล้ว  ถนนสายต้นมะขามหน้าสวนอุษาไม่มีที่ดินของบ้านโคก
สง่าจะมีของบ้านห้วยหว้า ,บ้านนาเจริญ ,บ้านท่าแจ้งและนาเจริญใต้ที่มีพื นที่การเกษตรตรง
บริเวณนั น  ,ค้าถามของท่านอุทัย เมี ยนกลาง เหตุวาตภัยที่เกิดขึ นในต้าบลก็ขอชมเชยระบบการ
ท้างานของท่านปลัด อบต.ที่ได้วางแผนการท้างานให้  โดยเฉพาะทีมงานป้องกันฯที่ท้างานได้
อย่างรวดเร็ว  ขยายเขตไฟฟ้าเตาเผาขยะบริเวณอาคารที่พักคนงานเก็บขยะใช้งบประมาณ
จ้านวนมาก  เพราะว่ามีระยะทางที่ไกล มีโอกาสที่จะเป็นไปได้คือระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โซล่าเซลล์  ก็จะให้ทางกองสาธารณสุขฯได้วางแผนการด้าเนินงานต่อไป ถ้ามีจัดเวรยามเฝ้าก็จะ
ดีเพราะวัสดุอุปกรณ์ของเรามีจ้านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีวิธีการบริหารจัดการในส่วนนี      
,ค้าถามของท่านใบ  ลีบ่อน้อย  ถนนจากบ้านสนามชัย-บ้านห้วยไผ่ใต้ จะด้าเนินการก่อสร้างเป็น
ถนน คสล.เร็วนี ๆ จะมีท่ีท้าเป็นถนน คสล.ได้แก่ สายหนองส้าราญ-โสกรัง ,สายห้วยไผ่ใต้-ห้วย
ม่วง  ,สายหนองแวงโมเดล  ,สายหนองแวง-นารี ,สายนารี-ห้วยหว้า และสายหนองปล้อง-สะพุง
เหนือ  จะด้าเนินการเร็วๆนี  เราต้องวางแผนการท้างานร่วมกัน  ถ้าถนนในต้าบลไม่สามารถที่จะ
สัญจรไปมาได้ เช่น ถนนขาด ก็จะต้องได้รับการซ่อมแซมท้าหนังสือร้องทุกข์เข้าก็สามารถที่จะ
แก้ไขซ่อมแซมให้ได้  แต่สามารถที่จะใช้งานได้อยู่ก็จะยังไม่ซ่อมเพราะเราจะต้องดูเหตุผลความ
จ้าเป็นของแต่ละหมู่บ้านด้วย  อย่างเช่นของบ้านนาเจริญได้ท้าหนังสือเข้ามาเรื่องของน ้าประปา
มีเหตุผลที่จะด้าเนินการ  ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ประมาณการแล้วในการเอาดินและเศษวัชพืชออก 
พื นทีใ่นการด้าเนินการ 4 ไร่ ก็จะด้าเนินการให้เร็วๆนี  ส่วนที่จะเอาน ้าลงเป็นเรื่องของงบ
ข้อบัญญัติฯเพราะต้องใช้เงินจ้านวนมากก็ให้วางแผนเอาไว้เลย  ส่วนไหนที่มีเหตุผลความจ้าเป็น
ที่จะต้องได้รับการแก้ก็จะด้าเนินการให้ของบ้านนาเจริญประชาชนในหมู่บ้านมีความจ้าเป็นที่
จะต้องใช้น ้า ส่วนการที่จะเอาน ้าลงสระนั นจะเป็นงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 

นางมยุรา  อาจวิชิต -บ้านนาเจริญโครงการตามข้อบัญญัติฯจะเปน็ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื นที่การเกษตร  ในเรื่องที่จะ 
ประธานสภาฯ  เอาน ้าลงสระนั นก็จะไดป้รึกษาหารือกับท่านผู้น้าหมู่บ้านจะด้าเนินการอย่างไร  ในเรื่องที่สมาชิก 

สภาฯไดส้อบถามท่านนายก อบต. ก็ต้องขอบคุณท่ีได้เล็งเห็นความส้าคัญของปัญหาที่เกิดขึ น 
ในต้าบลหนองแวงของเรา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดท่ีจะเสนอเร่ืองอื่นอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก 
นางมยุรา  อาจวิชิต -เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนอีกก็ขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่  2  ประจ้าปี ๒๕๖4 
ประธานสภาฯ  ไว้แต่เพียงเท่านี   ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี  
 

    ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น.  
 
 
 

            (ลงชื่อ)            ประคอง  คลองไข่น้ า        ผู้จดรายงานการประชุม 
                   (นางสาวประคอง  คลองไข่น้ า) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 

    (ลงชื่อ)        ใบ  ลีบ่อน้อย        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายใบ  ลีบ่อน้อย) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

              (ลงชื่อ)               เล็ง  แก้วอุดร        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายเล็ง  แก้วอุดร) 
                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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              (ลงชื่อ)           สมบัติ  จันทะมนตรี        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสมบัติ  จันทะมนตรี) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมสภาฯนี   สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแวงมีมติรับรองแล้วเมื่อสมัยประชุมสภาสมัยสามัญที่  3 
ประจ้าปี 2564  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2564  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

   (ลงชื่อ)              มยุรา  อาจวิชิต          ผู้รับรองรายงานประชุม 
             (นางมยุรา  อาจวิชิต) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง     
เล็ง  แก้วอุดร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


